

Tín hiệu tích cực công tác thu ngân sách

Đến hết tháng 9/2024, tổng thu nội địa của tỉnh đã đạt 87,5% dự toán với số thu đạt hơn 7.500 tỷ đồng, tăng 39,9% so với cùng kỳ năm 2023. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, tạo đà giúp ngành thuế hoàn thành dự toán thu ngân sách ở mức cao nhất.

Từ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế và phí đạt 78,9% dự toán với tổng thu hơn 3.800 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong tổng số 16 chỉ tiêu thu do ngành thuế quản lý có 11 chỉ tiêu đạt trên 75% dự toán, đặc biệt nhiều chỉ tiêu vượt dự toán như: thuế thu nhập cá nhân đạt 123% dự toán, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 237,7% dự toán, thu từ quỹ công ích và hoa lợi công sản đạt 268% dự toán. Đến hết tháng 9/2024, có 4/9 đơn vị hoàn thành dự toán năm 2024 như: Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư đạt 130,7% dự toán, Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà đạt 123,5% dự toán, Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 3 (Cục Thuế tỉnh) đạt 129,1% dự toán, Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác (Cục Thuế tỉnh) đạt 103,9% dự toán.

Ông Bùi Công Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm Cục Thuế tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh triển khai kịp thời và đồng bộ các giải pháp thu ngân sách phù hợp với thực tiễn trong từng thời điểm; đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, gia hạn, hoàn thuế..., từ đó kịp thời tiếp sức cho doanh nghiệp có thêm nguồn lực, nhanh chóng vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, kinh

doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cùng với đó, ngành thuế chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế; cải cách thủ tục hành chính thuế, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuế; tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý thu, chống thất thu thuế.

Là một trong những địa phương có số thu ngân sách đạt khá, đến hết tháng 9/2024 tổng thu trên địa bàn huyện Vũ Thư đạt gần 240% dự toán với số thu gần 620 tỷ đồng; trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt gần 540 tỷ đồng, đạt 316% dự toán, tăng 422% so với cùng kỳ năm 2023; thu từ thuế, phí đạt gần 80 tỷ đồng, đạt 90% dự toán, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2023. Bà Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Mặc dù số thu thuế, phí, lệ phí và thu tiền sử dụng đất của huyện rất khả quan nhưng với tinh thần không chủ quan, tự mãn, trong những tháng cuối năm, huyện chủ trương rà soát các chỉ tiêu chưa hoàn thành để có giải pháp thu đủ, kịp thời; đồng thời, quyết liệt triển khai các giải pháp, phấn đấu tổng thu trên địa bàn huyện năm 2024 đạt khoảng 1.000 tỷ đồng.

Mặc dù những kết quả đạt được là rất tích cực nhưng trong những tháng cuối năm công tác thu ngân sách đối với từng doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn do chính sách giảm, gia hạn thuế của Chính phủ hỗ trợ người dân và doanh

ng nghiệp phục hồi, tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh với số thu ước giảm khoảng 700 tỷ đồng; hoạt động sản xuất của một số ngành, lĩnh vực chưa có nhiều khởi sắc... Chính vì thế, để hoàn thành dự toán được giao với số thu gần 8.600 tỷ đồng, phấn đấu thực hiện đạt trên 11.000 tỷ đồng, trong hơn 2 tháng cuối năm ngành thuế thường xuyên rà soát, đôn đốc thu đối với các khoản thuế, tiền thuê đất đã hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo các nghị định của Chính phủ; không ngừng khai thác tăng thu nhất là các hoạt động thuộc lĩnh vực thương mại điện tử, xây dựng, vận tải, bất động sản; tập trung nguồn lực phân tích chi tiết các khoản nợ, trên cơ sở đó quyết liệt áp dụng các biện pháp thu nợ nhằm giảm tỷ lệ nợ thuế. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh vừa qua, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng thời yêu cầu ngành thuế thực hiện nghiêm túc công tác thu nợ thuế; có kế hoạch cụ thể trong công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với từng doanh nghiệp nhằm giảm dần số nợ thuế, không để phát sinh nợ thuế mới.

MINH HƯƠNG



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thiên Hoàng - Nhà máy gạch men Mikado (Tiền Hải).

Ảnh: KHẮC DUẤN

Bài "test" an toàn hệ thống đê

Dù không xảy ra vỡ đê quốc gia nhưng đợt mưa, lũ lịch sử vừa qua giống như một bài "test" về khả năng chống chịu của hệ thống đê toàn tỉnh. Nhiều đoạn đê đã bị đe dọa, xuất hiện sự cố ở nhiều tuyến đê chính, qua đó cho thấy nguy cơ mất an toàn đê vẫn đang hiện hữu. Nhiều vùng duyên giang tại các địa phương đã xảy ra tình trạng nước tràn qua đê bồi, bờ bao, gây ngập úng diện rộng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân. Theo thống kê, hệ thống đê toàn tỉnh đã ghi nhận 51 sự cố, uy hiếp đến an toàn đê; trong đó, từ ngày 11 - 13/9 các tuyến đê chính, đê quốc gia trên địa bàn tỉnh bắt đầu xuất hiện các sự cố, được phát hiện, xử lý kịp thời theo phương châm "4 tại chỗ", điển hình như: sự cố vỡ rò cống trạm bơm tiêu tại vị trí K170+950 đê tả Hồng Hà II xã Vũ Tiến (Vũ Thư); 3 mạch sủi tại đê tả Trà Lý, xã Minh Phú (Đông Hưng); trạm bơm Múc không đủ công suất và bị tràn bờ kênh xả phải xử lý tạm bằng đắp con trạch; nước tràn qua cánh phai cống trạm bơm Sa Lung và cống trạm bơm Bồ Xuyên... Đồng thời, phát sinh các sự cố đê không thuộc danh mục, vị trí các loại trọng điểm xung yếu đã được rà soát hàng năm trước mùa mưa bão.

Phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ"

Với tinh thần chủ động triển khai theo phương châm "4 tại chỗ" cùng sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của các cấp, các ngành, các địa phương, toàn tỉnh đã huy động nhanh nhất lực lượng hỗ trợ, chủ động, sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Tại vị trí Km170+950 đê tả Hồng Hà II xã Vũ Tiến (Vũ Thư) đã xảy ra sự cố vỡ rò cống trạm bơm tiêu (đã hoàn chỉnh). Đây là sự cố được đánh giá rất nguy hiểm, có nguy cơ gây vỡ đê quốc gia. Ông Trần Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Vũ Tiến nhớ lại: Trưa ngày 12/9, lực lượng canh gác đê phát hiện dưới chân đê tả Hồng Hà II, phía trong đồng xuất hiện một khe nước nhỏ chảy từ thân đê ra. Vị trí khe nước vừa là một cống nhỏ qua đê và trạm bơm đã được xây dựng từ lâu, đã được hoàn chỉnh, không sử dụng nhiều năm nay. Ngay khi phát hiện, xã Vũ Tiến đã báo cáo huyện và khẩn trương tiến hành xử lý sự cố theo phương châm "4 tại chỗ". Xã đã huy động lực lượng hơn 100 người cùng với sự hỗ trợ của nhân dân địa phương; vận chuyển, đóng hơn 600 bao tải trên 50 khối đất, cát; huyện Vũ Thư hỗ trợ máy móc tiến hành đóng cọc, lắp cọc, chèn các bao đất, bao cát tại vị trí của cống qua đê (cũ) phía sông. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày sự cố đã được khắc phục xong.

Cùng cán bộ Hạt Quản lý đê huyện Đông Hưng kiểm tra

Bảo đảm an toàn hệ thống đê sau lũ, bão

Đã một tháng trôi qua từ khi bão số 3 và mưa lớn từ hoàn lưu của bão gây ra đợt lũ lịch sử tại các tỉnh, thành phố phía Bắc, trong đó có Thái Bình. Lũ trên các sông khu vực Thái Bình đều vượt báo động 3; đặc biệt, lũ trên sông Trà Lý vượt mức lũ lịch sử năm 1971, gây nhiều thiệt hại về tài sản tại các địa phương trong tỉnh. Sau lũ, tình yêu cầu các địa phương rà soát, triển khai công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê, sẵn sàng ứng phó với diễn biến lũ, bão trong thời gian tới.



Đoạn đê bồi xã Việt Hùng (Vũ Thư) bị vỡ ngày 11/9, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân làng chài Bình Yên.

lại hiện trạng vị trí 3 mạch sủi tại đê tả Trà Lý, thuộc địa phận xã Minh Phú xảy ra tối ngày 11/9, chúng tôi cảm nhận được mức độ nguy hiểm, rủi ro nếu như sự cố này không kịp thời được khắc phục. Ông Đào Mạnh Hùng, Hạt trưởng Hạt Quản lý đê huyện cho biết: Sau được lực lượng canh gác đê xã Minh Phú báo cáo việc xuất hiện một vị trí mạch sủi tại đê tả Trà Lý, chúng tôi đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường, cùng với chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư để xử lý với phương châm "4 tại chỗ". Tuy nhiên, sau khi xử lý xong vị trí mạch sủi đầu tiên, khoảng hơn một tiếng sau tại các khu vực bãi đê trong, cách đê khoảng 50 - 100m xuất hiện thêm các mạch sủi, giềng phụt nước đục với mức độ phức tạp hơn. Do đó, chúng tôi đã chủ động báo cáo tình hình lên Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để được hỗ trợ kỹ thuật.

Là cán bộ kỹ thuật được tăng cường để ứng cứu sự cố trên, ông Nguyễn Bảo Khương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) xác định đây là sự cố phức tạp, xảy ra trên tuyến đê quốc gia, tiềm ẩn nguy cơ cao gây vỡ đê. Chúng tôi đã huy

động các đơn vị chức năng, rà soát để xác định chính xác số lượng, vị trí các mạch sủi. Đồng thời, hướng dẫn các phương án kỹ thuật phù hợp để kịp thời khắc phục sự cố sớm nhất, bảo đảm tuyệt đối an toàn đê.

Khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng đê

Với hệ thống đê toàn tỉnh lên tới gần 585km, trong đó có nhiều điểm đê xung yếu, rất khó bảo đảm sẽ không xảy ra sự cố về đê trong tương lai. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Qua công tác kiểm tra, xử lý các sự cố công trình đê điều tại các tuyến đê trên địa bàn tỉnh khi có lũ, một số địa phương đã làm tốt công tác phát quang máng đê. Tuy nhiên, một số địa phương chưa thực hiện nghiêm công tác phát quang máng đê, gây khó khăn trong công tác kiểm tra, không bảo đảm yêu cầu tuần tra, canh gác, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố. Do đó, để bảo đảm an toàn hệ thống đê toàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu khẩn trương rà soát, triển khai công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê, sẵn sàng ứng phó với diễn biến lũ, bão trong thời gian tới. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tổ

chức phát quang máng, chân đê và trong phạm vi bảo vệ công trình phục vụ công tác tuần tra, phát hiện và kịp thời xử lý sự cố; giải tỏa, thanh thải vật cản, chướng ngại vật lấn chiếm bãi sông, lòng sông; nạo vét, khơi thông hệ thống kênh tiêu bảo đảm tiêu úng, thoát lũ. Khẩn trương tổ chức kiểm tra đánh giá tình trạng an toàn công trình đê điều, thủy lợi sau mưa, lũ; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện và phương án kỹ thuật xử lý sự cố...

Thái Bình đã vượt qua bài "test" lũ lịch sử một cách an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản cho nhân dân. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn bền vững cho những tuyến đê trước diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai, mưa, lũ, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần chủ động các phương án ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Trước mắt, cần chủ động rà soát, khắc phục nhanh các điểm đê xung yếu sau mưa, lũ. Về lâu dài, cần khẩn trương kiểm tra, đánh giá hiện trạng các tuyến đê, đầu tư kinh phí thỏa đáng bảo đảm hệ thống đê chống chịu được với những trận mưa lũ lớn như vừa qua cũng như bảo đảm tốt nhất không gian thoát lũ trên các lưu vực sông.

NGUYỄN THỜI

Ngư dân Tiền Hải vào mùa tấp biển

Thời điểm này, ngư dân huyện Tiền Hải vào mùa khai thác tấp biển. Tép năm nay được mùa nên nhiều tàu thuyền đã khai thác được sản lượng khá cao, mang lại nguồn thu nhập lớn cho người đi biển.

Những ngày này, cảng cá Cửa Lân (Nam Thịnh) mỗi ngày có hàng trăm chuyến tàu của ngư dân trong và ngoài huyện Tiền Hải cập bến để bán tấp biển cho các cơ sở chế biến. Không khí tại cảng cá nhộn nhịp, trên bến dưới thuyền chuyển những thùng tấp tươi lên bờ cho thương lái thu mua với sản lượng hàng trăm tấn mỗi ngày. Ông Nguyễn Văn Phúc, chủ tàu xã Nam Thịnh cho biết: Tàu của tôi chuyên khai thác tấp biển. Đang vào mùa tấp nên sản lượng khai thác đạt khá cao, có chuyến bán được từ 3 - 4 tấn, có hôm tàu đi hai chuyến/ngày. Tép được các cơ sở chế biến thu mua ngay tại cảng với giá 6.000 - 7.000 đồng/kg nên có chuyến thu được 20 - 25 triệu đồng.

Không chỉ có ngư dân Tiền Hải, nhiều ngư dân tại Thái Thụy sau khi khai thác được tấp biển cũng cập cảng cá Cửa Lân để bán tấp cho các cơ sở chế biến. Theo anh Hoàng Văn Vinh, chủ tàu xã Thái Đô (Thái Thụy): Từ cuối tháng 9 đến nay thời tiết khá thuận lợi cho khai thác tấp biển. Sáng đi đến chiều về, tôi đánh tấp bằng sang bên Cửa Lân để bán tấp, chuyển ít cũng được gần 1 tấn, chuyển nhiều được 2 - 3 tấn, thu nhập được hơn 10 triệu đồng/chuyến. Tép khai thác bao nhiêu được các cơ sở chế biến thu mua hết. Tranh thủ thời tiết đang thuận lợi, anh em tích cực vươn khơi bám biển, trung bình mỗi tháng đi 15 - 20 chuyến, thu nhập được hơn 100 triệu đồng.

Theo ngư dân, tấp biển có quanh năm nhưng nhiều nhất là từ tháng 9 năm trước đến tháng 2 năm sau. Các tàu khai thác tấp biển không cần phải đi xa, cũng không mất quá nhiều công sức, dễ đánh bắt hơn so với các loại tôm, cá, hải sản khác. Những năm gần đây, nhu cầu tiêu thụ tấp khô, tấp muối phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc tăng, do vậy việc tiêu thụ tấp biển của ngư dân cũng thuận lợi với giá bán cao. Theo anh Nguyễn Văn Trung, chủ xưởng chế biến tấp biển tại xã Nam Thịnh: Tép biển năm nay được mùa, tấp tươi, có cứng, nhiều thịt nên được các đối tác nước ngoài lựa chọn và ký các đơn hàng lớn. Để bảo đảm đủ sản lượng tấp chế biến phục vụ xuất khẩu sang Trung

Quốc, Hàn Quốc, chúng tôi thu mua của nhiều chủ tàu trong và ngoài huyện với sản lượng 30 - 40 tấn tấp/ngày. Ngoài thu mua tại cảng, chúng tôi còn trực tiếp thu mua ngay trên biển để bảo đảm độ tươi của tấp.

Huyện Tiền Hải hiện có hơn 100 tàu khai thác tấp biển, sản lượng bình quân hơn 100 tấn/ngày. Trung bình mỗi tháng một phương tiện đi khai thác 13 - 15 chuyến. Nhờ nguồn nguyên liệu tấp biển dồi dào, tại xã Nam Thịnh đang có 7 cơ sở chế biến, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với thu nhập 300.000 đồng/người/ngày. Bà Nguyễn Diệu Phương, Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Hoàng Phương (xã Nam Thịnh) cho biết: Hiện nay Công ty thu

mua hơn 20 tấn tấp biển/ngày để chế biến xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Công ty tạo việc làm cho hơn 30 lao động với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng. Đang vào mùa tấp, Công ty tranh thủ thu mua và làm hết công suất để

đáp ứng các đơn hàng đã ký kết với đối tác nước ngoài.

Được mùa tấp biển, ngư dân ai cũng phấn khởi, tích cực vươn khơi bám biển, vừa tăng thu nhập cho gia đình vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Huyện Tiền Hải khuyến khích ngư dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để khai thác hiệu quả tấp biển cũng như khuyến cáo ngư dân và các cơ sở chế biến giữ gìn vệ sinh môi trường trong thu hoạch, chế biến.

TRẦN TUẤN



Tàu của ngư dân đẩy khoang tấp biển.